

Số: 26/BC-HĐND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, khóa XVIII

Thực hiện Điều 74, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Kế hoạch số 221/KH-HĐND ngày 28/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh "Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh", Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát và thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, khóa XVIII. Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

1. Đánh giá chung

Thời gian qua, công tác giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ban, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức kiểm tra thực tế theo nội dung phản ánh của cử tri và đề ra biện pháp giải quyết. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành trả lời và giải quyết kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong tổng số 96 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, khóa XVIII gửi đến UBND tỉnh; đến nay kết quả xem xét, giải quyết trả lời của UBND tỉnh cụ thể như sau: 51 ý kiến đã được giải quyết xong (trong đó có 06 ý kiến, kiến nghị từ các kỳ họp trước, 26 ý kiến, kiến nghị có nội dung cụ thể, rõ ràng, 19 ý kiến, kiến nghị về vấn đề phức tạp có nội dung rộng); 28 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét giải quyết (trong đó: có 17 ý kiến, kiến nghị có nội dung cụ thể, rõ ràng, 11 ý kiến, kiến nghị về vấn đề phức tạp có nội dung rộng); 02 ý kiến thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương, 13 ý kiến, kiến nghị thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố chưa được UBND tỉnh tổng hợp kết quả; 02 ý kiến, kiến nghị chưa được xem xét, trả lời.

Tuy nhiên, chất lượng trả lời của UBND tỉnh đối với một số kiến nghị của cử tri còn hạn chế (trả lời chung chung, chưa rõ ràng; trả lời theo cấu trúc: kết quả, những công việc đã làm - tồn tại - giải pháp thời gian tới, chưa nêu được kết quả giải quyết từ khi nhận được các kiến nghị của cử tri, ví dụ: nội dung trả lời tại điểm 2, mục III, phần I của biểu số 05; điểm 2, mục III, phần II của biểu số 05,...); ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương và cấp huyện, thành phố chưa có kết quả giải quyết trả lời cử tri; tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh giải quyết xong đạt thấp (51/96 ý kiến, bằng 53,1%).

2. Về nội dung của Báo cáo

Ban kinh tế - ngân sách cơ bản nhất trí với các nội dung trả lời của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Tuy nhiên, qua nghiên cứu báo cáo và khảo sát thực tế tại một số địa phương, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh trao đổi, làm rõ một số nội dung:

- Tại Báo cáo số 91/BC-KTNS ngày 18/11/2016 của Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, khóa XVIII, Ban kinh tế - ngân sách đã chỉ ra 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh mới giải quyết xong 03/05 ý kiến, còn 02 ý kiến, kiến nghị chưa được xem xét giải quyết, trả lời, đó là: cử tri xã Quế Nham, huyện Tân Yên đề nghị xây dựng đường bê tông xi măng đoạn từ thôn Ba Làng, Trung đoàn 831 đi xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tuyến đường này hiện nay đã xuống cấp, dẫn đến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn; ý kiến cử tri đề nghị làm cầu mới qua sông Cầu theo phương thức BOT.

- Lý do 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách chưa được xem xét, trả lời: cử tri xã Trường Giang, huyện Lục Nam đề nghị xem xét cho xây dựng cây cầu cứng qua sông Lục Nam tại bến Tòng Lệnh, nối từ xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn sang; cử tri thôn Vách, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn kiến nghị sớm có biện pháp giải quyết việc tranh chấp đất rừng giữa người dân xã Yên Định, huyện Sơn Động với người dân thôn Vách, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn.

- Nội dung trả lời của UBND tỉnh còn chưa chính xác so với thực tế:

+ Nội dung tại điểm 10, mục III, phần I, biểu số 04: Theo báo cáo của UBND tỉnh, công trình nhà máy nước xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, sau khi bàn giao cho Công ty TNHH nước sạch Hiệp Phát, công ty đã tiến hành sửa chữa, đầu tư các hạng mục công trình còn thiếu và đã cấp nước cho 700 hộ tại 02 thôn Cẩm Bào và Xuân Biều từ tháng 01/2017; dự kiến đến hết tháng 9/2017 công ty hoàn thiện xong các hạng mục còn lại của dự án và cấp nước ổn định cho dân trong xã. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy: Công trình nhà máy nước xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa,

được bàn giao cho Công ty TNHH nước sạch Hiệp Phát ngày 28/10/2016, giá trị vốn nhà nước bàn giao cho công ty là 9.107 triệu đồng, công suất thiết kế 900 m³/ngày đêm, cấp cho 6.660 nhân khẩu; đến hết tháng 9/2017, sau khi hoàn thiện xong các hạng mục còn lại, dự án chỉ đủ năng lực cấp nước ổn định cho 03/05 thôn của xã (Cầm Bào, Xuân Biều và Cầm Xuyên) với 1.250 hộ/2.754 hộ dân.

+ Nội dung tại điểm 7, mục III, phần II, biểu số 04: Theo báo cáo của UBND tỉnh, để nâng cấp tuyến đê hữu Thương đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, năm 2017, UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp kinh phí gia cố mặt đê bằng bê tông đoạn K5+300 - K5+700 địa phận xã Hợp Đức. Qua khảo sát cho thấy, mặc dù đã được Tổng Cục thủy lợi bố trí vốn từ ngày 30/3/2017 nhưng đến nay, việc nâng cấp tuyến đê chưa được triển khai thực hiện, hiện đang có 03 bãi tập kết cát của các hộ dân (*không có trong quy hoạch*), lấn chiếm mặt bằng, làm hư hỏng mặt đê, khó khăn cho việc đi lại của nhân dân địa phương.

- Nội dung tại điểm 1, mục III, biểu số 06: Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, đã được bàn giao cho Công ty cổ phần DHC Hà nội từ 30/12/2014, đến nay đã nhiều lần chậm tiến độ. Tại buổi làm việc với Ban kinh tế - ngân sách ngày 15/11/2016, Công ty cam kết sẽ cấp nước cho các hộ dân thôn Hoàng Phúc trước ngày 05/12/2016, sau đó sẽ mở rộng cấp nước cho các hộ dân khác nhưng đến tháng 01/2017 công ty mới cấp nước cho 220/1.240 hộ dân, chưa tiến hành kiểm tra chất lượng nước và chưa trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá bán nước theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu Công ty cổ phần DHC Hà nội có cam kết về tiến độ đầu tư cụ thể, nêu tiếp tục chậm tiến độ thì thu hồi, bàn giao cho đơn vị khác đủ năng lực triển khai dự án.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Hiện nay các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách đang được xem xét, giải quyết hoặc chưa được trả lời là 30 ý kiến, kiến nghị, tập trung ở các ngành: Giao thông vận tải (11 kiến nghị), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (06 kiến nghị), Tài nguyên và Môi trường (04 kiến nghị),.... Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành tập trung xem xét nguyên nhân và đề ra biện pháp, thời gian cụ thể để giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Sau khi nhận được tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, đề nghị UBND tỉnh giao cho các ngành xem xét phân thành 02 loại: các kiến nghị có thể giải quyết được; các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay được hoặc không đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó mới xem xét giải quyết, trả lời. Các ý kiến trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri cũng cần có quan điểm rõ ràng: kiến nghị của cử tri có phù hợp với thực tế, quy định pháp luật và khả năng ngân sách địa phương không? tại thời điểm này có giải quyết được không? khi nào thì giải quyết xong?,...để cử tri biết, tránh tình trạng do UBND tỉnh trả lời không rõ ràng nên cử tri vẫn tiếp tục phản ánh, gửi đi, gửi lại nhiều lần.

- Quan tâm đơn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giao cho các huyện xem xét, trả lời; tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Ban kinh tế - ngân sách trân trọng báo cáo kết quả thẩm tra trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các thành viên Ban kinh tế - ngân sách;
- Lưu: VT, TH.

Bản điện tử:

- Các ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Vũ Tấn Cường

